

ชง "หมอธี" ฟิ้นโครงการพัฒนาชีวิตครู

☛ นำเสนอเมื่อ 3 เม.ย. 2562

“อรรถพล” เตรียม ชง รมว.ศธ.ฟิ้นโครงการพัฒนาชีวิตครู
เพื่อให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชีวิตครู หลังพบยอดเงิน จำนวน 41
ล้านบาทยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (3 เม.ย.) นายอรรถพล ตรีกตรอง
ผู้ตรวจราชการศธ.ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ในเร็ววันนี้ตนจะเสนอคณะกรรมการสกสค.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน
ให้พิจารณาดำเนินการโครงการพัฒนาชีวิตครูขึ้นมาใหม่โดยโครงการดังกล่าวจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาชีวิตครู เป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการ
ซึ่งกรรมการจะไม่มีภาระใหม่แต่จะใช้องค์กรเดิมที่มีอยู่ในสกสค.
เนื่องจากโครงการนี้ต้องยุติลงไปเพราะคำสั่งคณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2558
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสกสค.ไหลพนจากตำแหน่ง
ซึ่งเมื่อมีคำสั่งยุติให้ปฏิบัติหน้าที่จึงส่งผลให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูในส่วนของผู้แทนครูไม่มี
กลายเป็นคณะกรรมการขาดองค์ประกอบประชุมไม่ได้จึงต้องหยุดโครงการนี้ไป

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อไปว่า
ทั้งนี้โครงการพัฒนาชีวิตครูเป็นการดำเนินการของสกสค.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูปล่อยเงินกู้ให้แก่ครู
อีกทั้งโครงการพัฒนาชีวิตครูเกิดขึ้นมาก่อนโครงการฅาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.
พ.ค.)
โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวมีเงินที่ธนาคารออมสินจ่ายมาให้เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามข้อตกลงเงื่อนไขระหว่าง
สกสค.และธนาคารออมสิน ร้อยละ 25 สตางค์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก 0.07%
ให้เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูไปบริหารเอง ส่วนที่สอง 0.08% ให้กับ สกสค.ไว้ดำเนินโครงการ และส่วนที่สาม 0.10%
ไว้เป็นกองทุนประกันความเสี่ยง ซึ่งล่าสุดได้ตรวจสอบในบัญชีของโครงการนี้พบเงินค้างอยู่ จำนวน 41 ล้านบาท
ดังนั้นการให้มีคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาชีวิตครูก็เพื่อให้มีการขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปได้
เพราะที่ผ่านมาเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ได้รับจัดสรรเงินให้แกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตามข้อตกลงเงื่อนไขที่ทำไว้กับธนาคารออมสิน

“ก่อนผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี 61
บอร์ดสกสค.บอกให้ยุติโครงการพัฒนาชีวิตครูและคืนเงินให้กับธนาคารออมสินไปบริหารจัดการเอง
แต่เมื่อผมดูข้อมูลอย่างละเอียดพบว่า บอร์ดสกสค.ลงมติเกินอำนาจ
และโครงการนี้เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ศธ. ธนาคารออมสิน
และเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ดำเนินการร่วมกัน แต่อยู่ต่อบอร์ดมีมติให้ยกเลิกโครงการ
ซึ่งครม.เคยมีมติมาแล้วทำให้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นผมจึงเสนอให้
รมว.ศธ.ในฐานะประธานบอร์ดสกสค.ทบทวนใหม่ เพราะสกสค.มีหน้าดูแลลูกหนี้จนคนสุดท้าย

ซึ่งเราไม่ได้ปล่อยกู้ใหม่ แต่เพราะขณะนี้เราต้องการจัดระบบลูกหนี้โครงการนี้ที่มีประมาณ 18,000 คน คิดเป็นวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีลูกหนี้ จำนวน 800 คนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชีวิตครูเกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้เขามารับบริหารจัดการโครงการนี้อย่างเป็นระบบต่อไป ตามสโลแกนของสกสค.ที่ต้องการซ่อมอดีตสร้างอนาคต” นายอรรถพล กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562](#)